



Tacoma Streets Initiative I: *Ano ang nagawa natin pagkalipas ng 10 taon?*

Tara na at
alamin
natin!

Tacoma Streets Initiative I. Mga layunin.

Noong 2015, nag-commit tayo na mas pagandahin ang 5,600 residential blocks sa loob ng 10 taon.

Nalampasan natin ang ating layunin: **nasa landas tayo upang pagandahin ang higit sa 6,000 blocks sa 2025.**

PAANO GINAMIT ang pondo?

Para sa bawat \$1 ng tax dollar ng residente na ginugol sa Streets Initiative, **nabuksan natin ang \$2.27 sa karagdagang pondo.** Higit sa **\$397 milyon ang pinuhunan upang i-upgrade ang Tacoma streets**, higit sa **\$135 milyon sa nakamit na grants at partnerships.**

ANONG MGA proyekto ANG NATAPOS?

Kabilang sa ilan sa ating mga proyekto ang E 64th St (Pacific-McKinley), Pipeline Trail, at Portland Ave, kasama ang iba pa. Ang ating mga proyekto ay nagsasaayos sa transportasyon, kalagayan ng ekonomiya, at **kabutihang pangkapaligiran at ng komunidad.**

PAANO NAPAPANATILI ang accountability?

Tacoma Streets Initiative Dashboard

Tacoma Streets Initiative Website at mga Report

Taunang Ulat at Plano ng Paggasta ng Transportation Benefit District

Ganap na Pagsunod sa WA State Audits

Tingnan ang ating progreso dito!





Tacoma Streets Initiative II: Proposisyon I

Pagpapaganda at pamumuhunan sa mga Kalye
SA BALOTA SA ABRIL 2025

STREETS initiative II

ay inaasahang makalikom ng \$375 milyon para sa pagkumpuni sa mga kalye, pagmimintina, at pangkaligtasang pagpapabuti para sa mga kalye sa Tacoma, kabilang ang mga pagpapabuti sa pedestrian at bisikleta sa pamamagitan ng pagdadagdag sa property tax at utility tax. Sa grant match at karagdagang mga partnership, umaasa tayong makapaghatid ng higit sa \$900 milyong dolyar sa loob ng unang 15 taon.

NAKAPOKUS na mga Layunin at Resulta

Magagawa ng Lungsod na pagandahin ang 1,100-1,400 arterial lane miles, 250-300 miles ng mga bangketa, 130-170 miles ng imprastraktura ng bisikleta, at mamintina ang 5,200-6,200 residential blocks sa loob ng 15-taon na panahon ng pagganap, na inuuna ang accessibility, kaligtasan ng pedestrian, at multimodal connectivity.

PANGKAPALIGITANG pagkasustainable

Pamumuhunan sa makasaysayang nasa laylayan na kalapitbahayan na ginagabayan ng Tacoma Equity Index sa pamamagitan ng kapital na mga proyekto at pagpapaganda sa mga residential na kalye. Bawasan ang pagsisiksikan sa Tacoma na hahantong sa matitipid na oras at mas kaunting emission.

Kaligtasan ng PUBLIKO at ACCESSIBILITY

Magtayo ng mas maraming bangketa at mas pagandahin ang mga tawiran.

Palawakin ang ligtas na mga network para sa lahat, lalo na sa Neighborhood Greenways, naglalakad man sila, nagbibisikleta, nagwi-wheelchair, sumasakay sa transit, o nagmamaneho.

Pangkaligtasang pagpapabuti at pagpapagana sa Vision Zero High Risk Network.

Pagpapaunlad sa EKONOMIYA

Kumpunihin ang 223 milya ng mga Tacoma's street upang mabawasan ang pagkasira sa mga sasakyan ng mga residente, at panatilihin maayos na gumagalag ang mga freight, kotse at transit.

Milyon-milyon ang muling pinuhunan sa pagpapaunlad ng mga manggagawa, mga trabaho ng unyon, at pagsasanay na nakatuon sa sustenableng mga daan ng kareral para sa Tacoma at Pierce County.

Alamin ang mas marami pa tungkol sa Streets Initiative II dito:
cityoftacoma.org/si2

